

Thầy giáo già VIẾT “DIỄN CA LỊCH SỬ VIỆT NAM”

HOÀNG MINH ĐỨC

Thầy giáo Trần Đình Kỹ, sinh năm 1931, ở xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Thuở nhỏ, thầy được học ở trường làng Tiểu học Thọ Linh, sau Cách mạng tháng Tám thầy tham gia dạy bình dân học vụ và đi theo nghề sư phạm.

Hòa bình lập lại, thầy Kỹ về làm Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Quảng Trạch, rồi làm hiệu trưởng ở một số trường phổ thông cơ sở. Đến trường nào thầy cũng làm tốt vai trò, trách nhiệm của người giáo viên, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục huyện nhà. Vốn là giáo viên dạy văn - sử, thầy rất đam mê nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Bằng việc làm các mô hình sa bàn, sưu tầm tranh ảnh và nhiều mẫu chuyện lịch sử sinh động, thầy góp phần làm cho các em yêu thích môn lịch sử hơn. Thầy còn viết thành thơ những bài học lịch sử cho học sinh dễ nhớ, dễ thuộc. Năm 1985, được nghỉ hưu, thầy tham gia vào hội cha mẹ học sinh. Thầy đã mời Ban chấp hành Hội phụ huynh đến trường xin dự một số tiết lịch sử mà các cháu đang học để có phương pháp giúp các cháu học ở nhà. Trong các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước như Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hay kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, thầy thường được mời đến nói chuyện với học sinh.

Năm 2016, thầy Trần Đình Kỹ đã hoàn thành bản thảo cuốn “Diễn ca lịch sử Việt Nam”, hệ thống lại tiến trình lịch sử từ thời Hùng Vương dựng nước đến chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975. Diễn ca gồm có 2 phần với 1.454 câu theo thể song thất lục bát. Phần một là lịch sử hơn bốn ngàn năm

dựng nước và giữ nước của cha ông. Phần hai là quá trình tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đưa ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam để làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc; những chiến thắng vẻ vang, hào hùng của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, chống Mỹ. Với giọng thơ hào sảng, hùng tráng, thầy ca ngợi các mũi tiến công dũng mãnh của quân đội ta như nước vỡ bờ trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Diễn ca thể hiện niềm tự hào được sinh ra giữa thời đại Hồ Chí Minh:

Ta đi giữa mùa xuân thời đại

Đảng quang vinh cầm lái mở đường

Bạn bè quốc tế yêu thương

Cơ đồ Đại Việt hùng cường, thăng hoa

Thầy giáo Trần Đình Kỹ còn dày công sưu tầm, nghiên cứu lịch sử địa phương đặt thành thơ cho con em trong xã dạy. Thầy đã xâu chuỗi các sự kiện xảy ra trong địa phương qua từng thời kỳ để cho dễ nhớ. Rất yêu nghề dạy học, thầy đã hướng cho các con đi theo ngành sư phạm. Tuy không phải là một sử gia chuyên nghiệp, cũng không phải là nhà thơ nhưng thầy đã gieo vào lòng con cháu sự đam mê nắm bắt lịch sử qua những vần thơ mộc mạc. Cô giáo Trần Thị Vượng, con gái út của thầy tâm sự: “Có nhiều khi sợ nhầm lẫn năm tháng giữa các triều đại, em đọc nhầm lại cuốn Diễn ca lịch sử của ba em, thế là tái hiện lại được hết. Là giáo viên tiểu học nhưng nhiều lần có giáo viên dạy sử cũng phải hỏi em về các sự kiện xảy ra trong xã”. Năm 2015, thầy Kỹ cùng các cụ lão

thành cách mạng trong xã tham gia biên soạn và xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Sơn giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1975”.

Tuy nghỉ hưu đã lâu, nhưng thầy Kỹ vẫn tham gia mọi hoạt động đoàn thể trong thôn xóm. Thầy tham gia Hội cựu giáo chức, Hội người cao tuổi ở địa phương, tham gia tổ hòa giải trong thôn xóm. Con cháu thầy trên thuận dưới hòa và đặc biệt cháu nào cũng chăm ngoan, học giỏi. Thầy sống với con cháu rất mẫu mực, dù có bốn thế hệ cùng một nhà - “Tứ đại đồng đường” nhưng chưa bao giờ bà con làng xóm nghe thấy tiếng bắc tiếng chì trong nhà thầy. Trên địa bàn dân cư, thầy sống hòa đồng và luôn giúp đỡ mọi người, được bà con kính trọng và mến phục. Qua các năm, gia đình thầy luôn được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Với 87 tuổi đời, 55 tuổi Đảng, thầy giáo Trần Đình Kỹ không ngừng lao động miệt mài, góp phần truyền dạy cho thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc, về truyền thống yêu nước của cha ông. Thầy xứng đáng là tấm gương mẫu mực trong Hội người cao tuổi xã Quảng Sơn ■

H.M.Đ

XÁ PHÚ THỦY...

(Tiếp theo trang 32)

kinh tế - xã hội của các thôn trong xã từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ dân sinh. Kết quả này đã và đang góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tình đoàn kết giữa các thôn, xóm cũng được nâng lên, qua đó thúc đẩy phong trào XDNTM không ngừng phát triển.

Sau hơn 6 năm triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, đời sống người dân từng bước được nâng lên với thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người/năm; thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm nghèo trên địa bàn như: Chính sách về vay vốn, chính sách an sinh xã hội, ưu tiên hộ nghèo thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất, giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần qua hàng năm, hiện nay còn 6,7%. Sự chuyển biến trong phong trào TĐĐKXDĐSVH gắn với xây dựng nông thôn mới ở Phú Thủy còn được thể hiện trong kết quả phát triển kinh tế. Trong đó phải nói đến sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng, nhất là nhiều hộ gia đình đã tự phấn đấu vươn lên, tìm các mô hình phát triển kinh tế để làm giàu như mô hình trang trại, gia trại, cải tạo đất trồng rừng cao su, keo ở thôn Phú Xuân, Phú Hòa, Thạch Bàn, mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng lúa, trồng cỏ ở thôn Tam Hương đã góp phần vào công tác xóa nghèo trên địa bàn xã.

Với sự vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, sự chung tay của nhân dân trong việc thực hiện phong trào TĐĐKXDĐSVH gắn với xây dựng NTM đã làm cho kinh tế xã nhà phát triển, đời sống người dân được cải thiện, đã tạo tiền đề vững chắc cho công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cũng như phong trào XDNTM tiếp tục đi vào chiều sâu, qua đó, không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng xã Phú Thủy ngày càng giàu đẹp đã góp phần tích cực vào việc đưa xã Phú Thủy đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2016 - về đích trước một năm so với kế hoạch đã đề ra; tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhằm giúp cho mỗi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền xã Phú Thủy tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào TĐĐKXDĐSVH gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Phú Thủy ngày càng phát triển ■

H.M